

## 4 Thái Bình

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: công tác quản lý nhà nước của ngành đối với trường học còn nhiều bất cập; kỷ cương, nề nếp ở một số trường học chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ giáo dục chưa thoroughly, còn để xảy ra

### ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THẮNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân địa phương năm 1967, đình được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1993. Trải qua nhiều năm xây dựng, mặc dù đã được tu bổ, tôn tạo nhưng đến

### THƯỜNG TRỰC HỌND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi các nội dung về diễn biến tình hình dịch bệnh, công tác xử lý ổ dịch, quy trình tiêu hủy, biện pháp phòng, chống dịch và kết quả phòng, chống dịch; khó khăn, tồn tại và nguyên nhân của khó khăn, tồn tại trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng, chống dịch, ngăn

### VŨ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đồng thời, nghe nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho

#### THÁI THUY

### Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và bảo đảm an toàn giao thông

Sáng ngày 2/4, huyện Thái Thụy tổ chức ra quân kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo đó, huyện thành lập 2 đoàn kiểm tra và 8 tổ công tác trực tiếp xuống các xã, thị trấn để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và bảo đảm an toàn giao thông.

Tính đến ngày 2/4, toàn huyện Thái Thụy có 33/48 xã, thị trấn xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Qua kiểm tra, nhìn chung các địa phương trong huyện đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo,

#### QUỲNH PHỤ

### 10 ngày không phát sinh thêm xã mới có bệnh dịch tả lợn châu Phi

Đến hết ngày 1/4, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã có 31/38 xã, thị trấn xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau 10 ngày không phát sinh thêm xã mới có dịch.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy 14.293 con lợn của 1.902 hộ ở 156 thôn, 31 xã, thị trấn với tổng trọng lượng 211.571,9kg. Các địa phương đã sử dụng 251,78 tấn vôi bột và 6.466 lít hóa chất thực hiện tiêu độc, khử trùng.

Quỳnh Phụ đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp theo quy định, hướng dẫn của tỉnh với 3 nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch để ngăn chặn, kiểm soát việc lây lan; các giải pháp để tiêu thụ đàn lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất chuồng; các giải pháp tái đàn sau khi hết dịch. Trong đó, chú trọng công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, đặc biệt tại các khu chăn nuôi, khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Tiêu hủy lợn và sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi đúng quy trình, tuần tra, kiểm soát nghiêm việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức nhân dân và hộ chăn nuôi về phòng, chống dịch và sử dụng thện lợn sạch, an toàn, các cơ chế hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy, các quy trình tiêu thụ đàn lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất chuồng.

hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo; sự phối hợp giữa ngành với các đơn vị liên quan, các cấp ủy đảng, chính quyền còn hạn chế...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu toàn ngành nghiêm túc triển khai, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về giáo dục và đào tạo, những vấn đề lớn - xã hội của địa phương; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành các chương trình hành động, đề án và kế hoạch cụ thể của ngành để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhận thức đầy đủ hơn

về trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương, gia đình. Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình toàn ngành và tình hình của mỗi đơn vị trực thuộc để kịp thời có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; chú trọng rà soát, quy hoạch, đánh giá đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý và giáo viên để bố trí, bảo đảm cơ cấu, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của các nhà trường. Tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, phần đầu trước tháng 6/2019 sẽ hoàn thành việc sáp nhập trường học đồng thời tham mưu cho tỉnh ban hành các quy định kịp thời, phù hợp giúp các đơn vị sau sáp nhập hoạt động ổn định.

Sau khi kiểm tra và nghe ý kiến của chính quyền địa phương và ban quản lý các di tích, đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Vũ Thư, UBND huyện Đông Hưng khảo sát và đánh giá chi tiết,

### HỌND HUYỆN HƯNG HÀ, ĐÔNG HƯNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

\* Sáng ngày 2/4, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện theo khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Tới dự có các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu

### KHEN THƯỞNG 24 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

đã điều động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng trăm lượt tàu, xuồng, phương tiện các loại tổ chức ứng cứu, TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình chủ tàu thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn người, phương tiện, chủ lồng, bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản và nhân dân trên khu vực biên giới biết diển biến, hướng đi chuyển của áp thấp nhiệt đới, bảo vệ chủ động phòng tránh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Toàn ngành cần chú trọng triển khai thật tốt các nhiệm vụ theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhất là đối với cấp tiểu học; đồng thời, tập trung xây dựng, củng cố môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn trong tất cả các nhà trường, không chủ quan khi Thái Bình chưa xảy ra tình trạng bạo lực học đường như báo chí đã và đang phản ánh, để ra những giải pháp, chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức học sinh. Các trường học phải hướng đến mục tiêu lớn nhất đó là mỗi học sinh không chỉ được học văn hóa mà còn được rèn luyện thể chất, học về đạo đức, kỹ năng sống và kỹ năng xã hội; mỗi nhà giáo phải rèn luyện, phấn đấu thực sự là tấm gương về trí tuệ, đạo

đức, nhân cách, tự học, tự rèn và sáng tạo. Toàn ngành và mỗi đơn vị phải phát động và tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua trong giáo viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường hoạt động ngoại khóa gắn với các hoạt động của địa phương. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung cơ sở vật chất, đặc biệt là trang thiết bị dạy học và làm đẹp cảnh quan trường học, xây dựng các công trình thiết yếu bảo đảm yêu cầu học tập và sức khỏe cho học sinh. Tập trung củng cố, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong toàn ngành và trong từng đơn vị; đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

tra việc sử dụng nguồn vốn cho việc trùng tu, tôn tạo di tích, yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương, ban quản lý di tích tiếp tục có phương án gin giữ và bảo tồn những di tích cổ, bảo cáo kịp thời những hạng mục xuống cấp để đưa ra hướng xử lý phù hợp.

thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tô Xuân Thúc cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện; hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực phấn đấu cùng tập thể UBND huyện kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các đồng chí tiền nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ PCTT - TKCN; nâng cao năng lực, chất lượng huấn luyện và công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ PCTT - TKCN, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các tổ, đội tàu thuyền tự quản trên biển, trên bộ, xác định đây là lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng tham gia xử lý các tình huống xảy ra.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BDBP đã khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTT - TKCN năm 2018.

### Tọa đàm thực trạng và lượng hóa giá trị công việc chăm sóc trong gia đình

Sáng ngày 2/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm về thực trạng và lượng hóa giá trị công việc chăm sóc trong gia đình với sự tham gia của đại diện lãnh đạo gần 20 số, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về vai trò và giá trị của công việc chăm sóc không được trả lương; thực trạng phân công công việc nhà ở địa phương và xã hội hiện nay; giáo dục công việc nhà cho con cái; tình hình thực hiện chính sách, luật pháp và các hoạt động liên quan đến công việc chăm sóc không được trả lương; nhận thức của người chống về công việc gia đình; sự hỗ trợ của các công cụ thông minh trong việc nhà...

Tọa đàm nhằm nhận diện vấn đề lao động trong gia đình một cách toàn diện, xác định thực trạng chung các công việc trong gia đình và vai trò của các thành viên trong gia đình, từ đó hướng đến việc lượng hóa các giá trị công việc gia đình ra giá trị kinh tế. Đây là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa của công việc gia đình cũng như giá trị của người đảm nhiệm chính công việc trong gia đình, hướng tới gia đình bình đẳng, hiện đại.

**THU THUY**

### Tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy

Sáng ngày 2/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và tuyên truyền, phổ biến chính sách cai nghiện ma túy đến năm 2020 cho tổ tư vấn cai nghiện ma túy tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng.

Trong một ngày, hơn 170 học viên là thành viên tổ tư vấn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng gồm công an, y tế, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đài truyền thanh được truyền đạt các nội dung về công tác cai nghiện ma túy; giới thiệu các khái niệm mới về tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy; các hình thức tư vấn, đánh giá tình trạng ban đầu của người nghiện; các kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, tư vấn, cách đặt câu hỏi, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện quá trình tư vấn... Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, các học viên còn được tham gia chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; phương pháp làm việc nhóm của tư vấn viên và thực hành mẫu về quản lý cai nghiện.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy cho các tổ tư vấn và các điểm tư vấn cai nghiện tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

**NGUYỄN CƯỜNG**

*Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019*

# Bảo đảm công tác y tế học đường

***LTS: Ngày 29 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1181/UBND-KGVX về việc bảo đảm công tác y tế học đường. Toàn văn như sau:***

Ngày 26/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 46/UBND-VP của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Báo cáo số 219/BC-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình công tác dạy - học, công tác y tế học đường tại một số trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở thị trấn Vũ Thư. Để công tác phòng, chống dịch bệnh xuân - hè, bệnh lây truyền qua đường hô hấp và bảo đảm công tác y tế học đường, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Sở Giáo dục và Đào tạo:
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức truyền thông công tác phòng, chống dịch bệnh xuân - hè, bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt là dịch bệnh cúm tới toàn thể giáo viên, học sinh. Chủ động phối hợp với ngành Y tế trong việc giám sát phát hiện, hướng dẫn giáo viên, học sinh tuân thủ các khuyến cáo của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học.
  - Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thông tin chính xác, kịp thời về tình hình y tế học đường.
  - Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động dạy - học điển ra bình thường theo kế hoạch của ngành, có biện pháp chỉ đạo cụ thể để phụ huynh yên tâm và cho con em đến trường học bình thường (trừ trường hợp các cháu có biểu hiện ốm, sốt).

- Sở Y tế:
  - Tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch; hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, cơ quan và khu dân cư; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tổ chức việc tư vấn, điều trị bệnh nhân theo quy định; thông báo kịp thời cho các đơn vị, cơ sở có bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt hiện nay là dịch bệnh cúm để triển khai các biện pháp phòng, ngăn chặn dịch lây lan.
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan: Chủ động trong công tác dịch bệnh mùa xuân - hè, bệnh lây truyền qua đường hô hấp; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện, thành phố triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh cho hệ thống y tế và tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh mùa xuân - hè, bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt là dịch bệnh cúm trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung điều tra, xác định các trường hợp mắc bệnh và tiếp xúc gần với người bệnh tại ổ dịch, kịp thời tổ chức điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm làm rõ các nguyên nhân gây dịch và tổ chức bao vây dập dịch, không để dịch lan rộng.

- Lập kế hoạch phòng, chống dịch bệnh xuân - hè, bệnh lây truyền qua đường hô hấp để sẵn sàng đáp ứng theo các tình huống dịch, phân công cán bộ chỉ đạo và hỗ trợ phòng, chống dịch các địa phương và các cơ sở giáo dục.
  - Chủ động cung cấp nhật thông xuyên về tình hình dịch bệnh, biên soạn tài liệu cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị.
- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với ngành Y tế, tăng cường thời lượng truyền thông phòng, chống dịch bệnh xuân - hè, đặc biệt là phòng, chống dịch cúm, hướng dẫn trên hệ thống thông tin đại chúng về các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân; thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, chuyển tải các thông điệp, các biện pháp phòng, chống dịch tới cộng đồng để người dân không hoang mang.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
  - Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc huyện, thành phố xử lý môi trường, phun hóa chất CloraminB theo hướng dẫn của Sở Y tế.
  - Tổ chức truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; tập trung vào hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là cách phát hiện người bệnh, cách ly tránh lây lan, xử lý báo đảm an toàn người bệnh; chú ý thông tin đúng, đủ, tránh gây hoang mang cho người bệnh, học sinh và cộng đồng.
  - Thường xuyên cập nhật, thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh về Sở Y tế theo quy định.
- Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

### Kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

Sáng ngày 2/4, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Ngành hàng được kiểm tra tập trung vào thành phần: thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

Đoàn đã kiểm tra cơ sở kinh doanh Minh Anh (khu công nghiệp Phong Phú, phường Tiên Phong) và Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Thái Bình (phường Quang Trung). Qua kiểm tra, cơ bản các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định về đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, niêm yết công khai về giá, đủ điều kiện kinh doanh và hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các thành viên đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các cơ sở kinh doanh yêu cầu nhà sản xuất, phân phối sản phẩm vật tư nông nghiệp cung cấp đầy đủ các văn bản, chứng nhận quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và tài liệu liên quan theo quy định.

Đột kiểm tra đột xuất của lực lượng chức năng nằm trong kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019. Mục đích kiểm tra nhằm kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, lưu thông hàng hóa trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bình ổn thị trường, giá cả góp phần phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, nhất là vào thời điểm nông dân các địa phương đang bước vào chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu vụ xuân năm 2019.

Theo kế hoạch, từ ngày 22/3 đến ngày 20/5, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra có báo trước và kiểm tra đột xuất hơn 50 doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trong điểm trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

**KHÁC DUÂN**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG